

KẾ HOẠCH

V/v Tăng cường đảm bảo công tác an toàn trường học,
phòng chống đuối nước năm học 2024-2025

Thực Công văn số 570/PGD&ĐT ngày 24/04/2025 của Phòng GD&ĐT về việc tiếp tục tăng cường đảm bảo công tác an toàn trường học, phòng chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn thành phố Uông Bí năm học 2024-2025, trường Tiểu học Lê Lợi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn đuối nước. Nghiêm túc tổ chức triển khai các chỉ đạo của cấp trên, đồng thời hợp tác với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện một cách hiệu quả.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh; tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn cho trẻ em, học sinh; giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em, học sinh bị tử vong và tàn tật do tai nạn thương tích, trong đó đặc biệt tử vong do đuối nước gây ra.

2. Tăng cường các hoạt động phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh. Thường xuyên trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo năng lực tổ chức, hướng dẫn cho trẻ em, học sinh những kiến thức, kỹ năng để phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

3. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, đặc biệt trong dịp thời tiết chuyển nóng và dịp học sinh nghỉ lễ, nghỉ hè. Đẩy mạnh phong trào dạy bơi, học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi an toàn cho học sinh trong trường học; khuyến khích phụ huynh chủ động cho con em học bơi rèn luyện sức khỏe và phòng chống đuối nước.

4. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè để bảo đảm an toàn, phòng, chống đuối nước; có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, đặc biệt trong dịp hè và mùa mưa, lũ năm 2024; thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo về tai nạn, nguy cơ tiềm ẩn khi tắm tại các điểm tắm,

bãi tắm tự phát ao hồ, sông suối; tổ chức các lớp học bơi an toàn, học kỹ năng phòng, chống đuối nước trong thời gian trước nghỉ hè, trong hè nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bơi an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em và học sinh.

5. Chỉ đạo tổ (nhóm) chuyên môn Giáo dục thể chất tiếp tục lồng ghép các nội dung tập luyện và trang bị kiến thức bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho học sinh, trẻ em trong các giờ học phù hợp; chỉ đạo giáo viên ở các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường, thường xuyên việc nhắc nhở, khuyến cáo trẻ em, học sinh không được chơi, đùa, nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng, đặc biệt, khoảng thời gian đi trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian được nghỉ học, nghỉ hè.

6. Chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền trên địa bàn thường xuyên rà soát những khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, như: Làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông suối, các khu vực ven biển nước sâu nguy hiểm.; phối hợp tích cực với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn, công tác phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh tại cơ sở.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM, HỌC SINH

1. Truyền thông nâng cao nhận thức

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của thành phố về phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em tại nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em: Phối hợp với UBND phường, Đoàn phường, Đội thiếu niên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền tại trường học vào các buổi phát thanh măng non.

Tuyên truyền cho giáo viên, học sinh kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh dưới hình thức: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thông qua môn Đạo đức, Tự nhiên xã hội, phát thanh măng non của Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh; trách nhiệm của phụ huynh học sinh trong việc tổ chức, tạo điều kiện cho con em học bơi để biết bơi thông qua hoạt động chuyên đề, các cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối các năm học.

Xây dựng các thông điệp, tài liệu truyền thông phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em phù hợp với lứa tuổi, nhà trường và địa bàn sinh sống của trẻ em, học sinh.

Lồng ghép nội dung tài liệu “kiến thức cơ bản về học bơi và cứu đuối cho trẻ em” vào tiết học thể dục/giáo dục thể chất

2. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai hoạt động phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh

2.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng trường học “An toàn phòng chống tai nạn thương tích”

Phải xác định cho mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh nhà trường nhận thức đầy đủ trường học ATPCTNTT là trường học mà các yếu tố nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho học sinh được phòng, chống và giảm thiểu tối đa hoặc loại bỏ. Công tác xây dựng trường học ATPCTNTT cần tập trung vào các nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích của nhà trường với các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích như: Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học ATPCTNTT bằng nhiều hình thức như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu; tổ chức các hoạt động ngoại khóa; tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học; cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; khắc phục các nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung các loại thương tích thường gặp; có tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu theo quy định; có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn, thương tích ở trường học.

- Thiết lập hệ thống ghi chép, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát và báo cáo công tác xây dựng trường học ATPCTNTT.

2.2. Những nội dung cụ thể cần triển khai trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước

- *Phòng chống ngã cho học sinh cần tập trung*: Đảm bảo đường đi, sân trường bằng phẳng, không trơn trượt, mấp mô; các cây cao, cây cổ thụ ở sân trường được chặt tỉa cành trước mùa mưa bão và có rào chắn hoặc nội quy để học sinh không leo trèo; thường xuyên rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt: phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can, khu vui chơi, hệ thống điện... trong khuôn viên nhà trường, kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

- *Phòng chống tai nạn giao thông cho học sinh cần tập trung*: Học sinh được học, được phổ biến, thảo luận Luật giao thông; các qui định của Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo an toàn giao thông; học sinh, cha mẹ học sinh cam kết không vi phạm về an toàn giao thông; có qui chế xử lý cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm qui định về an toàn giao thông. Xung quanh trường có hệ thống tường rào, cổng chắc chắn và có người quản lý để học sinh không chơi, đùa ngoài đường. Có biển báo giảm tốc độ ở đoạn đường gần trường và có biện pháp chống ùn tắc giao thông trước giờ vào học và giờ tan trường.

- *Phòng chống đánh nhau, bạo lực trong trường học cần tập trung*: Học

sinh không được mang các vật sắc nhọn, dao, súng cao su, chất nổ, chất độc, hại và các hung khí đến trường. Tăng cường giáo dục, quản lý học sinh, kiên quyết xử lý triệt để các mâu thuẫn trong học sinh để không có các vụ đánh nhau trong trường học gây tai nạn thương tích.

- *Phòng chống bỏng, điện giật, cháy nổ cần tập trung*: Nhà trường có nội quy phòng, chống điện giật, cháy nổ. Các bảng điện phải có nắp đậy và để cao trên 1,6m so với nền nhà, phòng học. Hệ thống điện trong lớp học, phòng trải nghiệm, phòng học bộ môn, thư viện v.v... phải đảm bảo quy định về an toàn điện. Có trang, thiết bị phòng, chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng.

- *Phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh cần tập trung*: Giếng, bể chứa nước trong trường học phải có nắp đậy chắc chắn. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh về phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh thông qua tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, nói chuyện chuyên đề, tiểu phẩm, qua các cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, cuối học kỳ I và cuối năm học. Nâng cao vai trò quan trọng và trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy con biết bơi; tăng cường quản lý con, em: Kiên quyết không cho con em tắm sông, hồ, ao khi không có người lớn kèm, không tắm tại nơi có cảnh báo nguy hiểm. Giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để đồng chí Lâm Thị Trang, Nguyễn Thị Lan –GV thể dục được tham gia các lớp tập huấn dạy bơi hoặc tự tổ chức dạy bơi cho trẻ em, học sinh vào dịp hè. Cùng với việc dạy cho trẻ kỹ năng bơi, giáo viên cần cung cấp cho trẻ em, học sinh kỹ năng cứu hộ và kiến thức về an toàn dưới nước. Khuyến khích phụ huynh học sinh quan tâm đến việc đăng kí và tạo điều kiện đưa đón con đến các bể bơi ở Lũng Xanh, có tổ chức dạy bơi cho trẻ em, học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với lãnh đạo nhà trường

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và quán triệt các văn bản của Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy Ban nhân dân thành phố Uông Bí về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em đến toàn thể CB, GV, NV, HS, PH toàn trường. Thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, thiết bị dạy học, thiết bị phục vụ vui chơi,... để kịp thời phát hiện, sửa chữa, khắc phục khi có hiện tượng mất an toàn.

Nhà trường có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh về việc tuyên truyền, nhắc nhở các cháu có ý thức phòng tránh đuối nước. Có kế hoạch cụ thể về việc đưa đón trẻ em trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng

Nhà trường phối hợp với UBND phường Quang Trung tổ chức công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương; tham mưu với BCH đoàn thanh niên phường thành lập câu lạc bộ bơi hoạt động vào dịp hè. Phân công giáo viên hỗ trợ dạy tập bơi cho học sinh.

Ban HĐNGLL, Tổng phụ trách soạn thảo chuyên đề về phòng, chống đuối nước cho trẻ em triển khai đến các em học sinh trong nhà trường vào tiết

sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non. Giao đồng chí Phó Hiệu trưởng thực hiện chế độ thông tin, báo cáo năm về phòng GDĐT (trước ngày 02/12).

2. Đối với tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên

Nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế lồng ghép kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước với việc thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ.

GVCN tích hợp vào giờ sinh hoạt, GV thể dục phải tích hợp vào các giờ dạy bộ môn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh về việc tuyên truyền, nhắc nhở giáo dục nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng tham gia thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện thông tin của nhà trường và địa phương. Giáo dục các học sinh phải luôn có ý thức và hành vi vệ sinh trong và sau khi tắm, bơi để phòng tránh các bệnh thường gặp.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh của trường Tiểu học Lê Lợi. Đề nghị các đồng chí CB, GV, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT UB(b/c);
- Ban HĐNGLL (C/đạo);
- Tổ chuyên môn; TPT (T/hiện);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



Phạm Thị Thu Hà